



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ใช้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, bizthaipost, thinsiam, lensnews21, thejournalistclub) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีวันใช้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่สังคมไทย ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก (Moving Forward to Zero Dengue Death) โดย สธ. กทม. และ 9 พันธมิตร ร่วมมือกันรณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทัน ด้านการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะระบาดหนักที่สุดในรอบ 3 ปี พร้อมมอบเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN Dengue Day Contest 2023" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงภัยใกล้ตัวและความรุนแรงของโรค	
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ - นพ.เทวัญ ธาณีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เดินสายโปรโมต มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 Thailand Herbal Expo 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2566 ที่อาคาร 11-12 และห้องประชุมฟินิกซ์ 2-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 09.00-18.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสิทธิภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร สำหรับประชาชนทั่วไป บุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ	
การประชุมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม บทเรียนและการขยายผลจากโครงการวิจัยการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ (Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health, หรือ PRISM) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสังคมนิยมและสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนขอนแก่น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 อบจ.ขอนแก่น และอบจ.ร้อยเอ็ด และร่วมกับ The Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School และ College of Social Work, University of South Carolina โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยสุขภาพจิตระดับโลก สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา	
โรคปอดอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ติดตามการแจ้งเตือนเรื่องโรคปอดอักเสบที่ผู้สูงอายุควรระวังของ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ห่วงใยผู้สูงอายุที่อาจป่วยโรคปอดอักเสบ ขอให้ทำตามคำแนะนำแพทย์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ	
การวางแผนขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยฯ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รับทราบแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดยวางแผนขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยนำจุดแข็งที่สำคัญของการแพทย์แผนไทยและศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรของประเทศมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงในระบบสุขภาพ	
โครงการCancer Anywhere สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รอง ผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ Cancer Anywhere มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้าถึงการรักษาได้ในทุกพร.ที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งกับ สปสช. โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว ทำให้ผู้ป่วยสะดวก สามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้น หลังดำเนินการ พบว่าจำนวนการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด การรับยาเคมีบำบัด และการฉาย	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รัฐรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ดีขึ้นตามลำดับ ผลสำรวจผู้ป่วยและผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับที่ดี โดยเฉพาะการได้รับการรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้การรักษามีความต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 จะผลักดันรูปแบบ Cancer Anywhere เสนอกองทุนประกันสังคมพิจารณาต่อไป</p>	
<p>รพ.หาดใหญ่ใช้ระบบดิจิทัลยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, Hfocus, healthserv, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติรี ผอ.รพ.หาดใหญ่ กล่าวว่า รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม (2P Safety Hospital) และโครงการนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) ของ สรพ. ใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มคุณภาพการบริการ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย พัฒนาระบบจองเตียงผู้ป่วยหนัก “ICU without walls” เชื่อมต่อข้อมูลทั้งจังหวัด จัดสรรเตียงได้ดีขึ้นจาก 88 % เป็น 98 % เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดภาวะแทรกซ้อน และพัฒนาระบบขนส่งทางการแพทย์ผ่านระบบดิจิทัล ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การขนส่งอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ โดยนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน รพ. มาเป็นโจทย์แล้วใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น</p>	-